

LÂM ĐỒNG NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH ĐỂ THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP

Những năm gần đây, Lâm Đồng được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ ngành trung ương tập trung đầu tư nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm như nâng cấp sân bay Liên Khương, tuyến quốc lộ 27, 28, tỉnh lộ 723 nối Đà Lạt với Khánh Hoà; nâng cấp mở rộng quốc lộ 20 đảm bảo giao thông thuận tiện giữa Lâm Đồng và các tỉnh xung quanh. Bên cạnh đó, các cấp lãnh đạo, cán bộ, nhân dân tỉnh Lâm Đồng nỗ lực đổi mới về thủ tục hành chính đã thu hút mạnh các dự án đầu tư vào địa bàn.

VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT VỚI NHIỀU TIỀM NĂNG THỂ MẠNH ĐỂ PHÁT TRIỂN

Tỉnh Lâm Đồng và đặc biệt là thành phố Đà Lạt có vị trí chiến lược quan trọng trên địa bàn Tây Nguyên, kết nối với vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ, Duyên hải miền Trung và cả nước. Lâm Đồng còn có đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa và đặc biệt là độ cao 800-1.500m so với mực nước biển. Với những đặc trưng trên, tỉnh có tiềm năng, thế mạnh để phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch chất lượng cao của khu vực và quốc tế; một vùng nông nghiệp sinh



Thủ tướng Chính phủ chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa Lâm Đồng và các doanh nghiệp

thái dựa trên ứng dụng công nghệ cao.

Để đánh thức tiềm năng của tỉnh và nâng cao khả năng cạnh tranh trong thu hút đầu tư của địa phương, thời gian qua, được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Lâm Đồng đã được phê duyệt một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, ngày 03/9/2015, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tại Quyết định số 1528/QĐ-TTg. Ngày 5/6/2016, UBND tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định trên kết hợp Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Lâm Đồng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đến nay, Lâm Đồng đã phối hợp với Tổ chức JICA và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam hoàn thành Dự án phát triển nông nghiệp theo hướng

tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh. Qua nghiên cứu khả thi đã xác định 04 mục tiêu cần hướng tới là: Xây dựng thương hiệu số một Việt Nam; Xây dựng cụm sản xuất rau, hoa

số một Đông Nam Á; Xây dựng điểm du lịch nông nghiệp số một Việt Nam; Hình thành trung tâm đào tạo nhân lực và nghiên cứu nông nghiệp chủ lực tại Tây Nguyên. Việc triển khai dự án đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp địa phương trong việc áp dụng công nghệ sau thu hoạch như hệ thống phân loại sản phẩm và triển khai một số mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất các mặt hàng nông sản của địa phương; góp phần quảng bá hình ảnh của Lâm Đồng đến với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, THU HÚT ĐẦU TƯ

Về cải cách thủ tục hành chính, trước đây, tỉnh có 204 thủ tục trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, đến nay đã rút xuống chỉ còn 84 thủ tục, trong

đó đăng ký kinh doanh còn 27 thủ tục, liên hiệp hợp tác xã còn 19 thủ tục, đầu tư ngoài ngân sách còn 6 thủ tục, hỗ trợ phi Chính phủ (NGO) còn 4 thủ tục. Đồng thời, trong 27 thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đến nay, Lâm Đồng cũng rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 3 ngày xuống còn 2 ngày cho 5 thủ tục; tiếp tục trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thí điểm việc rút ngắn thời gian một số thủ tục đăng ký doanh nghiệp còn lại để đến đầu năm 2018 sẽ chính thức thực hiện.

Nhờ những đổi mới và cải cách thủ tục hành chính trên mà môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Lâm Đồng từng bước được cải thiện, các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn lớn có uy tín trong và ngoài nước như Tập đoàn TH True Milk, Vinamilk, Tập đoàn Hoàn Cầu, Tập đoàn Him Lam, Tập đoàn VinGroup, Công ty Đại Quang Minh và các nhà đầu tư Nhật Bản đã quan tâm đến những dự án tại tỉnh Lâm Đồng nhất là trên lĩnh vực du lịch, nông nghiệp...

Tính đến ngày 30/6/2017, toàn tỉnh có 921 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 123.550 tỷ đồng, quy mô diện tích 75.574.65 ha. Trong đó có: 212 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư (chiếm tỷ lệ 23%); 328 dự án đang triển khai xây dựng (chiếm tỷ lệ 35,6%) và 381 dự án (chiếm tỷ lệ 41,4%) đã hoàn thành toàn bộ và đi vào hoạt động; tổng vốn đầu tư thực hiện là 48.186.45 tỷ đồng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2017, Lâm Đồng đã thu hút được 27 dự án được cấp mới, với tổng vốn đăng ký trên 1.935 tỷ đồng, quy mô diện tích 213,98 ha (trong đó có 03 dự án được cấp mới thuộc lĩnh vực công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký là 917 tỷ đồng). Số doanh nghiệp thành lập mới là 549 DN tăng 17,56% về số doanh nghiệp, vốn đăng ký 3.360 tỷ đồng, tăng 2% về vốn so với cùng kỳ năm 2016. Số đơn vị trực thuộc đăng ký 212 đơn vị



Lễ ký thỏa thuận hợp tác xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giữa VNPT và UBND tỉnh Lâm Đồng

tăng 16,48% so với cùng kỳ năm 2016.

TAO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀ KHỞI NGHIỆP

Để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, Lâm Đồng đã và đang ưu tiên thu hút các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, có giá trị gia tăng cao, sử dụng nhiều lao động, chiếm ít diện tích đất, thân thiện với môi trường; sử dụng tiết kiệm năng lượng và các nguồn tài nguyên.

Tỉnh ưu tiên kêu gọi các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học gắn với công tác bảo quản, chế biến sau thu hoạch; đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, liên kết. Kêu gọi, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Trung tâm sau thu hoạch và Trung tâm giao dịch hoa. Về dịch vụ du lịch, ưu tiên thu hút đầu tư các dự án du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch hội nghị, hội thảo, du lịch canh nông, xây dựng các sản phẩm, thương hiệu du lịch đặc sắc: xây dựng Đà Lạt và một số địa phương thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, hội nghị, hội thảo mang tầm khu vực và quốc tế. Ưu tiên kêu gọi các dự án đầu tư xây dựng các trung tâm nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và chuyển giao công nghệ đa

ngành, đa quốc gia góp phần xây dựng Lâm Đồng thành trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng Tây Nguyên. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư nhất là trong các lĩnh vực

giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường.

Tỉnh Lâm Đồng luôn khẳng định phát triển doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp, trong thời gian qua tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo tinh thần NQ số 19, NQ số 35 của Chính phủ. Trong đó tập trung chỉ đạo rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC thuộc các lĩnh vực liên quan đến đăng ký và hoạt động của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp sớm hoàn tất các thủ tục để gia nhập thị trường. Đồng thời, tỉnh đã ban hành Đề án hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020; chỉ đạo các Sở, ngành liên quan sớm hoàn thành Đề án thành lập và điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

Với các chính sách, cơ chế đang triển khai tại Lâm Đồng, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc đổi mới về tư duy, hướng tới mục tiêu ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, hy vọng Lâm Đồng sẽ thu hút được nhiều hơn nữa các nhà đầu tư chiến lược, tạo sức bật mới trong phát triển KT-XH của địa phương. **♣**